



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 หน้า 11 มูลค่าข่าว 71,987.-

ส่วนวิเคราะห์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ชูแนวคิดใหม่ผลิตบัณฑิตขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี สกอ.จัดงานสหกิจศึกษาไทย

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “หลักสูตรสหกิจศึกษา

แนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี” ในวันที่ 6 มิ.ย.2561 ที่โรงแรมอมรินทร์ลา구나 จ.พิษณุโลก ว่าเป็นภารกิจที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความสำคัญ

เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา สหกิจศึกษา เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญยิ่งในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ที่ขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นศูนย์กลาง ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยในวัยแรงงาน ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า สกอ. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา

เชื่อมโยงกับภาคการผลิต และบริการ และภาคผู้ใช้บัณฑิตในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานได้ทันที ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงมาถึงโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ที่เน้นความร่วมมือกับภาคเอกชน หรือภาคอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงานอย่างเข้มข้น

“พัฒนาการของสหกิจศึกษาไทย เป็นรากฐานอันสำคัญ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเข้าสู่การมีงานทำอย่างมีคุณภาพ ซึ่งตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา การปรับรูปแบบการจัดการศึกษา การสร้างเครือข่ายไม่ใช่เฉพาะในระบบอุดมศึกษา แต่รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคผู้ประกอบการในการสร้างมิติของการศึกษาใหม่ๆ สำหรับการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และบัณฑิตไทย” ดร.สุภัทร กล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียน ร่วมงานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ปี 2561 ที่เว็บไซต์ [www.coopday.nu.ac.th](http://www.coopday.nu.ac.th)